



ประกาศจังหวัดขอนแก่น

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทางดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๘ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ ทักษะ และสมรรถนะ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด นั้น

จังหวัดขอนแก่น ได้คัดเลือกข้าราชการ ที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน ๕ ราย ดังนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นางสาวเยาวณี สุขแสง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก
๒	นางสาวกนกกาญจน์ สิ้นเฑา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม
๓	นางสาวบุศรากร พรหมพลเมือง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

<u>ลำดับที่</u>	<u>ชื่อ - สกุล</u>	<u>ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก</u>	<u>ส่วนราชการ</u>
๔	นางสาวดวงฤดี จำปาสาร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม
๕	นางสาวปิยะนุช บุพศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ จัดส่งผลงานตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด และตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลงานให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายจารึก เหล่าประเสริฐ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกแบบท้ายประกาศจังหวัดขอนแก่น
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง
ของโรงพยาบาลขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวเยาวณี สุขแสง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๙๗๐๕๕	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๙๗๐๕๕	เพื่อขอรับเงิน ประจำตำแหน่ง ๑๐๐%
ชื่อผลงานส่งประเมิน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้อในกระแสเลือดและมีภาวะหายใจล้มเหลว แบบเฉียบพลัน						
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน แนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็กที่คาสายสวนหลอดเลือดดำ						
๒	นางสาวกนกกาญจน์ สินเธาว์	กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๘๗๓๕๐	กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๘๗๓๕๐	เพื่อขอรับเงิน ประจำตำแหน่ง ๑๐๐%
ชื่อผลงานส่งประเมิน การพยาบาลผู้ป่วยเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบนที่มีภาวะช็อคร่วมด้วย : กรณีศึกษา						
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน การดูแลตนเองในผู้ป่วยเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนบน						
๓	นางสาวบุศรากร พรมพลเมือง	กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๖๒๕๙๖	กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยกุมารเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๖๒๕๙๖	เพื่อขอรับเงิน ประจำตำแหน่ง ๑๐๐%
ชื่อผลงานส่งประเมิน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคกล้ามเนื้อหัวใจชนิดห้องหัวใจขยายใหญ่ผิดปกติที่มีภาวะหัวใจวาย						
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน แนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคหัวใจที่มีภาวะหัวใจวาย						
๔	นางสาวดวงฤดี จำปาสาร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๙๗๐๘๔	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๙๗๐๘๔	เพื่อขอรับเงิน ประจำตำแหน่ง ๑๐๐%
ชื่อผลงานส่งประเมิน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กโรคปอดเรื้อรังที่มีภาวะหายใจล้มเหลว						
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน แนวทางการดูแลผู้ป่วยเด็กโรคปอดเรื้อรัง						
๕	นางสาวปิยะนุช บุพศรี	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๙๗๑๓๖	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๙๗๑๓๖	เพื่อขอรับเงิน ประจำตำแหน่ง ๑๐๐%
ชื่อผลงานส่งประเมิน การพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะช็อคจากการติดเชื้อ						
ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด และการพัฒนารูปแบบ early Warning sign : KPOS score						

วิมล